
ซีอีโอเครือซีพีโชววิสัยทัศน ผูนํา4.0 บนเวท ีWorld

Economic Forum ที่เมืองตาเหลียน

World Economic Forum หรือ WEF จัดการประชุมทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญระดับโลก World Economic Forum :

Annual Meeting of New Champions 2019 ที่เมืองตาเหลียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 1-3

กรกฎาคม 2562 ในหัวขอ”ความเป็นผูนํา 4.0: การประสบความสําเร็จในยุคใหมของโลกาภิวัตน”

หรือ”Leadership 4.0: Succeeding in a New Era of Globalization” โดยมีนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เคอเฉียง ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเขารวมดวย และมีผูนํากวา 1,800 คนจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชา

การ และศิลปะ ใน 120 ประเทศเขารวม ซึ่งในการประชุมที่ตาเหลียนครัง้น้ี เป็นการประชุมประจําปีของ New

Champions ที่จะคนหาวิธีแกไขเพื่อนําไปสูอนาคตที่เติบโตอยางทัว่ถึง ไมมีความเหลื่อมลํ้า และเป็นการเติบโตที่

ยัง่ยืน

ทัง้น้ี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมานายศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ ใน

ฐานะประธานรวม หรือ Co-Chairs ของการประชุมน้ี ไดรับเกียรติจาก ดร. Anil Menon กรรมการผูจัดการ หัวหน า

ศูนยอุตสาหกรรมแหงโลก World Economic Forum เป็นผูสัมภาษณบนเวที One on One Meeting”คุยกันเรื่อง

“ผูนํา 4.0” เพื่อแบงปันมุมมองในเรื่องการสรางผูนํา จากเครือเจริญโภคภัณฑที่เติบโตจากธุรกิจครอบครัวจนประสบ

ความสําเร็จในระดับโลก โดยมีเน้ือหาที่นาสนใจ ดังน้ี

Dr. Anil : สวัสดีครับ กอนอื่นผมขอแนะนําตัวเอง และขอขอบคุณทุกทานที่เขามาฟังการสนทนาของ คุณศุภชัย กับ

ผมที่น่ี ในหัวขอ ‘ความเป็นผูนํา 4.0’

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa/
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https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa/


ผมชื่อ Anil Menon เป็นผูอํานวยการฝ ายอุตสาหกรรมโลก World Economic Forum และเป็นสมาชิกของคณะ

กรรมการ และรับผิดชอบดาน Global Industries ผมเป็นสมาชิกใหมครับ เพิ่งเขามาไดประมาณ 4 เดือน ขอ

ขอบคุณคุณศุภชัยที่ใหเกียรติมารวมพูดคุยในวันน้ีครับ

คุณศุภชัย เป็น CEO ของ CP ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุมบริษทัที่ใหญที่สุดในโลกที่มีมูลคา 63,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ แต

สิ่งที่นาสนใจอยางยิ่งเกี่ยวกับบริษทั ของคุณคือมันมีอายุเกือบ 100 ปี ซีพีเกิดขึ้นในปี 1921กอตัง้โดยพี่น องชาวจีน

สองคนที่ยายถิ่นฐานจากจีนมาตัง้รกรากในไทย มาเริ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ จนถึงวันน้ีไดขยายไปยัง 100 ประเทศ และ

ยังคงครองความเป็นผูนําในธุรกิจการเกษตรและธุรกิจเมล็ดพันธุ แตขณะเดียวกันยังอยูในอุตสาหกรรมไฮเทคอยาง

TRUE ดวย โทรศัพทมือถืออินเทอรเน็ตและสื่อตาง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่คุณสรางขึ้นมากับมือ

คุณผูฟังในหองประชุมน้ีหลายคนอาจรูจัก CP อยูแลว แตสําหรับพวกคุณอีกหลายคนที่ยังไมรูจัก CP เป็นบริษทั

ครอบครัวที่นาสนใจทีเดียว ในแงที่วาหลายปีมาแลว คุณป ูและคุณพอของคุณศุภชัยตัดสินใจวา จะไมใหสมาชิกใน

ครอบครัวเขามาทําธุรกิจหลักที่ประสบความสําเร็จแลว คุณ(หมายถึงคุณศุภชัย)จะตองเริ่มธุรกิจใหมหรือตองหันไป

ทําธุรกิจที่มีปัญหา ถือเป็นกรณีศึกษาที่นาสนใจทีเดียว

ดังนัน้เรากําลังพูดถึงภาวะผูนํา 4.0 เรากําลังพูดถึงโลกาภิวัตน 4.0 หลังจาก 100 ปี … การดําเนินธุรกิจของ

ครอบครัวคุณนัน้ คุณไดเห็นโลกาภิวัตน 1.0 คุณทําใหโลกาภิวัตน 1.0 เกิดขึ้น คุณเป็นนักลงทุนคนแรก…ใบอนุญาต

0001 ในประเทศจีน สามารถบอกเลาเรื่องราวของคุณเกี่ยวกับประเทศจีนได คุณจึงเห็นทัง้โลกาภิวัตน 1.0, 2.0, 3.

0 และตอนน้ี 4.0 แลว ซึ่งมีทัง้ความสอดคลองและมีทัง้มีความแตกตาง แตมันจะเป็นการดีสําหรับคุณผูฟัง คุณจะได

รับมุมมองเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจครอบครัวที่มีอายุ 100 ปีมีมูลคา 63,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ อาจจะมีขนาดใหญ

หรือไมใหญกวาไปกวาบริษทัขามชาติอื่น ๆ แตที่สําคัญคือยังคงรักษาคุณคาของครอบครัวไวในแนวทางการจัดการ

ธุรกิจมืออาชีพรวมสมัย ดังนัน้ความเป็นผูนํา 4.0 มีความหมายตอคุณอยางไร?

คุณศุภชัย : มันเป็นวิวัฒนาการ ผมคิดวาเราเผชิญกับวิวัฒนาการบางเป็นครัง้คราว คุณรูไหมครับวา วามันเริ่มมา

จากเกษตร 1.0 และจากนัน้เราเริ่มที่จะทําใหเป็นอุตสาหกรรม เรากลายเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และทําให

กาวสูยุค 3.0 ซึ่งมีทุนขับเคลื่อน ตอนน้ี 4.0 ผูคนพูดคุยเกี่ยวกับการไหลของขอมูลและขอมูลเหลานัน้ไดกลายเป็น

สินทรัพยดิจิตอล ซึ่งขอมูลทัง้หมดเหลานัน้มันสามารถฟ้ืนฟูและทําลายธุรกิจทัง้หมดได มันเป็นวิวัฒนาการและการ

ปรับตัว

คุณไดพูดถึงนโยบายครอบครัวของเรา มันถูกกําหนดขึ้นมาเพราะครอบครัวเราไมตองการใหสมาชิกครอบครัวสราง

Comfort Zone ของตนเอง ดังนัน้ถาคุณคิดตัง้แตยังเด็กวาจะเติบโตและสืบทอดธุรกิจที่มีอยูแลว คุณจะตองมีความ

คิดน้ียูในหัว ซึ่งจริงๆแลวก็คือคุณไดจินตนาการสิ่งที่จะกลายเป็นความจริงในวันหน่ึง

สําหรับลูกของคุณ หากคุณใหความรักและความมัน่คง(ความรูสึกที่ปลอดภัย)แกพวกเขา แตไมให Comfort Zone

แกพวกเขา พวกเขาก็จะตองจินตนาการถึงคุณคาที่พวกเขาตองสรางขึ้นมาเองในอนาคต นัน่เป็นนโยบายครอบครัว

สิ่งเหลาน้ีสอดคลองกับความสามารถในการปรับตัวและวิธีการที่จะสามารถปรับตัวรับกับเปลี่ยนแปลง และดูวาคุณจะ

สามารถมีสวนรวมในคุณคาใหม ๆ ไดอยางไร และถาคุณทําไมไดก็อยูบานเฉย ๆ จะดีกวา ในที่สุดแลววันหน่ึงธุรกิจ



ของครอบครัวจะตองพัฒนาเป็นสถาบัน และคุณตองการคนที่มีความสามารถหลากหลายประเภท ไมจํากัดแตเพียง

สมาชิกในครอบครัวของคุณ เหมือนที่คุณพอของผมพูดใหฟังตัง้แตยังเด็ก “ ถาลูกไมทําธุรกิจ พอก็จายเงินใหลูก

เพื่ออยูบาน”

Dr. Anil : ผมขอยอนกลับไปที่เรื่องคุณคาความเป็นผูนําและคุณคาของแตละคน นับเป็นเรื่องที่นาสนใจมากทีเดียว

ผมเคยคุยกับคุณศุภชัย ซึ่งเขาไดพูดถึงการเป็นผูประกอบการ การขาดความสามารถในการปรับตัว และการขาด

ความคิดสรางสรรค เป็นหน่ึงในปัญหาใหญ

อีกอยางที่ผมเห็นคุณศุภชัยในงานน้ีคือเขาไปในนัง่ฟังในทุก session ของงานน้ี และผมเห็นคุณศุภชัยถายรูปตลอด

เวลา นัน่แสดงใหเห็น ชัดเจนวาคุณเป็นหน่ึงในนักเรียนที่พยายามเรียนรู ผมจึงสนใจในประเด็นน้ี คุณศุภชัยสามารถ

พูดคุยเล็กน อยเกี่ยวกับคานิยมของคุณ คานิยมครอบครัว คานิยมทางธุรกิจ อะไรคือแนวคิดที่ขับเคลื่อน ทัง้ในเรื้อง

ดําเนินธุรกิจของคุณ และรวมถึงวิธีการจัดการ และสิ่งที่คุณมองหาในการเป็นผูนํา

คุณศุภชัย: ตอนผมยังเป็นเด็ก ๆ คุณพอของผมไดถามสิ่งที่กลายมาเป็นแนวคิดใหผมวา “คุณใชเวลาของคุณอยาง

ไร” คุณพอมักจะพูดเสมอวาหากคุณใชเวลาของคุณสนุกสนานกับตัวเองตลอดทัง้วัน พรุงน้ีก็จะกลายเป็นความฝัน

และความทรงจํา แตถาคุณใชวันน้ีเพื่อ “ปลูกเมล็ดพันธุ” (อธิบาย- จริงๆแลวซีพีมาจากแหลงกําเนิดของเมล็ด) ใน

วันพรุงน้ีเมล็ดพันธุนัน้ก็จะเริ่มเติบโตขึ้น ดังนัน้คุณตองใชเวลาของคุณอยางชาญฉลาด นัน่คือสิ่งหน่ึงที่เราถูกสอนมา

ตัง้แตเรายังเด็ก

ธุรกิจของเราเริ่มตนจาก บริษทั Chia Tai ซึ่งเป็นของคุณป ูและคุณอา มันเป็นเพียงหองแถวเล็ก ๆ ในยานคนจีนของ

กรุงเทพฯ มีเรื่องเลาของครอบครัวที่บอกตอกันมาก็คือสมัยที่พวกทานผูใหญทัง้หลายในครอบครัวยังเป็นเด็กๆ ตอง

ชวยกันนําเมล็ดพันธุผักใสลงซอง คุณป ูของผมก็จะบอกวาใหติด ‘วันหมดอายุ’ เพราะ เกษตรกรจะสูญเสียทัง้ฤดูกาล

เพาะปลูกหากคุณไมติดวันหมดอายุ (เพราะเมล็ดพันธุอาจหมดอายุ ปลูกไมขึ้น) ซึ่งพวกเขาจะเสียไปทัง้ฤดูกาล

ดังนัน้สิ่งที่จะบอกมี 2 เรื่อง คือ หน่ึงคือ ‘ความซื่อสัตย’ สองคือ ‘ความหวงใย’ จากวิวัฒนาการบรรจุเมล็ดพันธุใส

ซอง ตอมาไดกลายเป็น ‘การใสเมล็ดลงในกระป อง’ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สูงที่สุดหากยอนกลับไปเมื่อ 60-70ปีที่ผาน

มาในแงของการรักษาคุณภาพ นัน่คือนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม และคุณป ูของผมก็ไดสรางแบรนดเมล็ดผัก ภายใตชื่อ

ตรา ‘เครื่องบิน’ ในตอนนัน้เครื่องบินถือเป็นเทคโนโลยีที่สูงที่สุดเทาที่เคยมีมา เรียกวาเป็น ‘นวัตกรรม’ เพื่อที่จะ

เสาะแสวงหาเทคโนโลยีสูงสุด มาปรับใชกับธุรกิจของคุณ

เรื่องน้ีที่ยอนกลับไปเมื่อ 80 – 90 ปีกอน ผมคิดวาเป็นเรื่องที่สําคัญ และถือเป็นวัฒนธรรมของเรา และดังนัน้เราจึง

ใสมันเขาไปอยูในคานิยมหลักขององคกร ซึ่งเราตองสื่อสารไมน อยไปกวาเรื่อง ‘3 ประโยชน’ ซึ่งแสดงถึงการเอาใจ

ใสใน ทุกที่ที่เราไปลงทุน เราตองใหประโยชนแกประเทศนัน่ ๆ ประการที่สองเราตองสรางประโยชนใหกับประชาชน

ของประเทศนัน้ ๆ จากนัน้ บริษทั จะไดรับประโยชน ดังนัน้เราตองซื่อสัตยและจริงใจกับตลาดที่เราลงทุนหรือ

ทําธุรกิจดวย คานิยมประการที่สอง คือ ความซื่อสัตย อยางเชน การเขียนวันหมดอายุ ประการที่สามคือการทําเรื่อง

ยากให “งาย” ขอที่สี่คือ ‘นวัตกรรม’ นวัตกรรมที่คุณจะตองสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอและดูวาคุณใชเวลาของ

คุณอยางชาญฉลาดเพื่อสรางคุณคามากขึ้นไดอยางไร ดังนัน้คุณคาหลักทัง้หมดเหลาน้ีไดถูกฝังอยูในองคกรของเรา



และในการปฏิบัติของเราดวย

ในที่สุดแลวสิ่งที่สําคัญมากคือ ‘Compassion’ ซึ่งจะยอนกลับไปที่รากเหงาของครอบครัวของพวกเราทุก ๆ คน ผม

คิดวาทุกครอบครัวตองมี นัน่คือการเชื่อมตอความเห็นอกเห็นใจ (compassion) เพราะถาคุณสนใจจริง ๆ และมีวินัย

จริง ๆคุณตองทําสิ่งที่คุณสัญญาไวได ถาคุณสนใจจริง ๆ คุณตองยึดมัน่ในความรับผิดชอบของคุณเพื่อใหผูคน

สามารถพึ่งพาคุณได ถาคุณแครจริง ๆ คุณจะไมหยุดที่จะพยายามสรางคุณคาเพิ่มขึ้น ถาคุณแครจริง ๆ แลวคุณจะ

สรางมูลคาเพิ่มไดอยางไร? มันขึ้นอยูกับความแข็งแกรง ขึ้นอยูกับภูมิหลังของคุณ และความไดเปรียบในการ

แขงขันของคุณ ทัง้หมดน้ียอนกลับมาที่ compassion ไมวาจะมีมากหรือมีน อยก็ตาม เรียกมันไดวาเป็น “บรรษทั

ภิบาล” ซึ่งลวนมาจากรากฐานเดียวกันนัน่คือ compassion

Dr. Anil : เป็นเรื่องที่นาสนใจทีเดียว ผมขอกลับมาพูดคุยกันนิดหนอยวาคุณศุภชัยจะปลูกฝังสิ่งเหลานัน้อยางไรใน

องคกร เพราะมันเป็นสิ่งหน่ึงที่จะตองเติบโต จะสรางมันขึ้นไดอยางไร เพราะผมคิดวาน่ีคือ passion ของคุณศุภชัย

ทานผูฟังครับ คุณศุภชัย ไมเพียงแตเป็นซีอีโอของซีพี แตยังเป็นประธานสมาคมเครือขายโกลบอล คอมแพ็ก

ประเทศไทย และยังเป็นผูรวมวางแผนการศึกษาของไทยอีกดวย ผมตองการแบงปันบางสิ่งเพราะน่ีคือความเป็น

สากลตอนน้ีคุณอยูที่ World Economic Forum คุณผูฟังอาจหรืออาจไมทราบเรื่องราวน้ี แตผมจะแบงปันสิ่งน้ีกับทุก

คนที่น่ี ทําใหมันเป็นขาว สําหรับผมนัน้คิดวาตัวเองรูจักฟอรัม่น้ี จนกระทัง่ไดเขารวมฟอรัม่จากนัน้ฉันก็อานเอกสาร

ทัง้หมดตัง้แตปี 1971 ยอนกลับไปเมื่อกอตัง้ฟอรัม่ในปี 71 เมื่อศาสตราจารยชวาบผูกอตัง้ World Economic

Forum พูดวา ‘ธุรกิจของธุรกิจไมใชธุรกิจ ธุรกิจของธุรกิจกําลังดูแลผูมีสวนไดสวนเสียของมัน’ และเขาเขียน

หนังสือเลมหน่ึงซึ่งในเวลานัน้เป็นหน่ึงในหนังสือหัวรุนแรง ในปี 1973 ศ.ชวาบ ไดเชิญอารคบิชอปที่ชื่อ จาก

Camara บราซิล มาพูด ซึ่งมีขอความที่นาจดจําคือ ‘ถาคุณเป็นบริษทัขามชาติ วันน้ีเราจะเรียกมันวาบริษทัระดับโลก

คุณจะอยูไดไมนาน ถาไมดูแลชุมชนที่คุณอยู การดูแลชุมชน การคืนสูชุมชน’ ในความเป็นจริงเรื่องน้ีเกิดขึ้นในปี 73

เมื่อเขาพูดในเมืองดาวอสมันทําใหเกิดความคิดที่ขัดแยง นักธุรกิจหลายคนพูดวา ‘พวกเขารูสึกขุนเคืองใจที่

ศาสตราจารยชวาบไดพาใครก็ไมรูมาพูด’ แตศาสตราจารยชวาบพูดวา ‘มันเป็นสิ่งที่ถูกตอง มันเป็นสิ่งสําคัญ บริษทั

จําเป็นตองรูสิ่งเหลาน้ี ‘

และเป็นที่นาสนใจวาคุณป ู คุณพอของคุณ และตอนน้ีคุณศุภชัยกําลังสงเสริมเรื่องเหลาน้ี มีบางสิ่งที่สอดคลองกัน

ความคิดบางอยางอยู มันจะดีถาคุณสามารถแบงปันเรื่อง ‘สถาบันผูนํา’ ของคุณกับเราวาคุณกําลังสรางเพื่อฝึกอบรม

พนักงานทัง้หมดตัง้แตจูเนียรถึงอาวุโสในประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง ‘ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคานิยมเหลาน้ี’ คุณชวยบอก

เราหนอยไดไหมวาคุณมีสวนรวมกับมันอยางไร?

คุณศุภชัย: ในความเป็นจริงคือคุณธนินท ประธานอาวุโส คุณพอของผมเป็นผูเริ่มกอตัง้สถาบันผูนํา แนวคิดของ

สถาบันคือ คุณไมสามารถสอนคนใหเป็นผูนําได แตในความเป็นจริงคือการ coach ผานกระบวนการเรียนรูที่เรียกวา

” Action Learning” เนนประสบการณเป็นหลัก โดยใหพวกเขาเขาไปแกปัญหาที่ยากมาก หรือใหพวกเขามีสวน

รวมในการริเริ่มสิ่งใหม ริเริ่มใหม ๆ ใหอิสระและอํานาจแกพวกเขาในการสรางโมเดลธุรกิจใหม เพื่อทาทายธุรกิจที่มี

อยูเดิม



ประธานอาวุโสและตัวผมเอง เหมือนกับอาจารยใหญและรองอาจารยใหญเราตองฟังผูนํารุนใหมเหลาน้ีทัง้หมด

นําเสนอผลงาน และทํางานในการทํางานจริง พวกเขาตองทํางานที่ 7-Eleven พวกเขาตองทํางานที่ CP Freshmart

มันเป็นงานประจําวัน โปรแกรมคือ 6 เดือน บางคนก็อาจจะหน่ึงปี ในขณะที่บางคนสามารถดําเนินการไดจริงโดยได

รับเงินทุนเพิ่มเติมและงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป เหมือนกับสนามทดสอบสิ่งใหม ๆ มีรูปแบบคลาย sandbox

คือทําสิ่งใหม ๆ แกปัญหาที่ยากลําบาก รวมถึงโครงสราง แตในขณะเดียวกันเราก็ใหผูนําเรียนรูและยังไดปลูกฝังคา

นิยมแกพวกเขาเพื่อที่เราจะได ‘9-Cells’ และในอีกดานหน่ึงเราก็จะไดเห็นประสิทธิภาพ ผลงาน และความทุมเท

ของเหลาผูนํารุนใหม พวกเขาจะถูกประเมิน 360 องศาโดยเพื่อนของพวกเขา ในอีกทางหน่ึงเราจะดูถึงคุณคาหรือ

Value ของพวกเขา เพราะคุณคาเป็นสวนที่กําหนดความเป็นผูนําที่แทจริงของพวกเขา พวกเขาจะมีความ caring

อยางไร มีความกลาหาญแคไหน มีความนาเชื่อถือเพียงพอหรือไม พวกเขาจะกลายเป็นคนขับเคลื่อน เป็นผู

สรางสรรคนวัตกรรมมากขึ้น

คุณคาที่สําคัญเหลานัน้ เราตองวัดในเวลาเดียวกันกับการประเมินระหวางกัน พวกเขาตองทํางานเป็นทีม ดังนัน้ทุก

ๆ ปีมีผูนํารุนใหม 4,000 คนผานสถาบันผูนําแหงน้ี สถาบันผูนําของเราเป็นฐานปฏิบัติการการเรียนรู เราฝึกพวกเขา

แตสวนใหญผูคนสามารถรับสิ่งตาง ๆ จากการสอนไดเพียงแค 20% หลังจากการสอนการบรรยาย 2 สัปดาห จากนัน้

พวกเขาตองใชเวลาประมาณ 90%ในการลงมือทํา พวกเขาจะเรียนรูและเรียนรูดวยใจจริง ๆ คุณตองยอมรับสิ่งน้ีวา

คุณไมตองลงโทษความลมเหลวที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากพวกเขาลมเหลวและพวกเขาเรียนรูและมันก็กลาย

เป็นความรูที่ ใชรวมกัน ซึ่งความลมเหลวเหลานัน้กลายเป็นบันไดกาวสูความสําเร็จครัง้ใหญ ดังนัน้คุณตองยอมรับ

ความลมเหลว เพื่อพัฒนาผูนําของคุณ รวมถึงกลัน่กรองผูนําของคุณ และหลังจากนัน้เมื่อพวกเขาผานสถาบันไปแลว

พวกเขากําลังทําอะไร คุณตองติดตามดูทัง้เรื่องคานิยมและการปฏิบัติงานของพวกเขาอยางตอเน่ืองและตรวจสอบ

ใหแนใจวาผูบังคับ บัญชาของพวกเขายังคงใหการสนับสนุพวกเขาตอไป

Dr. Anil : ในมุมมองที่เป็นระดับโลกของคุณ คุณมองอยางไร ทัง้ในแงของการขยายธุรกิจและการทําใหคุณเป็น

ระดับโลกมากขึ้น คุณมีอยูแลว 100 ประเทศ อะไรคือโอกาสใหมที่คุณเห็น โอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางการตลาด

คุณจะพบสิ่งเหลาน้ีไดอยางไร คุณประเมินวาจะลงทุนในกาวตอไปของคุณอยางไร

คุณศุภชัย : ในอีกดานหน่ึงเราตองมองไปที่การพัฒนาธุรกิจของเรา ดังนัน้แนนอนเราตองดูวาเราสามารถทําไดดีขึ้น

ไดอยางไร เราไดลงลึกมากในบาง area จึงทําใหสามารถเป็นผูนําในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได แตในขณะ

เดียวกันเราตองดูวา เทคโนโลยีที่กําลังเขามากอกวนทัง้หมดน้ี จะทําใหโมเดลธุรกิจของเราเปลี่ยนไปจากเดิมอยาง

ไร

หากคุณถามผมวาอะไรทําใหผมตองตื่นขึ้นมากลางดึก มันก็คือ สิ่งที่คุกคามธุรกิจของเรา ซึ่งเรากําลังเผชิญหน ากับ

มัน ความเสี่ยงเหลานัน้กลายเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม ในความคิดของผมคุณจะตองมีสัญญาณเตือนเป็นเรดารอยูบน

หัวคุณตลอดเวลา

ตัวอยางเชนเรามาจากธุรกิจอาหาร ตอนน้ีเราตองดูวาเราจะทําโปรตีนเทียมที่ผลิตจากพืช โดยใชเทคโนโลยีอะไร เรา

รูวาหัวใจการไปที่ 4.0 นัน้อยูที่ขอมูลทัง้หมด คุณจะเผชิญหน ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไร เพราะถาคุณไม



เปลี่ยนแปลงไปกับตลาด คุณจะมีขอมูลไหม คุณจะสามารถตอบสนองและวิเคราะหแบบเรียลไทมไดหรือ และหาก

ไมมีความสามารถดังกลาวคุณอาจจะชากวา บริษทั ที่เป็นระบบดิจิทัลดวยตนเองจริง ๆ อาจจะตองใชเวลา 3 เดือน

หรือ 1 ปีหรือหลายปีในการทําใหองคกรปรับเปลี่ยนสูดิจิตอล พรอม ๆ ไปกับการสรางประสบการณใหมที่ถูกตองกับ

ลูกคา ตลาด และหุนสวนตาง ๆ ในความคิดของผม คุณจะตองกาวผานการเปลี่ยนแปลง 4.0น้ีไปใหได คุณจะตอง

เป็นหน่ึงเดียวกับตลาด คุณตองเขาใจตลาดของคุณมากขึ้น ตองเขาใจขอมูลขนาดใหญ(Big Data) รวมถึงการ

วิเคราะหและสิ่งตางๆ

คนของคุณตอง ศึกษาเกี่ยวกับตลาด คุณตองจัดการใหคนของคุณมีความรูทางดิจิทัล แตที่สําคัญที่สุดคือความคิด

และวัฒนธรรมองคกรตองเปิดกวาง เพราะสําหรับคุณตัวคุณเองนัน้ สามารถเรียนรูไดมากที่สุด เทาที่คุณตองการ

และถาพนักงานของคุณมีการตอบรับที่ดีกับสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน าอยูน้ี มันก็จะเกิดปัญญาที่แทจริงขึ้นในองคกร

ที่ผานมา เราไมมีระบบดิจิตอล การสื่อสารจึงยากมาก ทัง้หมดเป็นการสื่อสารแบบ Top Down หรือบนลงลาง 100%

ซึ่งพนักงานรับขอมูลจากผูบริหารไดเพียง 20% เทานัน้ ก็เพราะชัน้การบังคับบัญชามากเกินไป คุณเคยเลน ‘พราย

กระซิบ’ ไหม เคยไดยินผานคนอื่นมากอนหรือไม นอกจากน้ีจากดานลางขึ้นไปขางบน ก็ไดยินแค 20% หรืออาจจะ

น อยกวา ดังนัน้ตอนน้ีคุณตองใชเวลากับเรื่องน้ีใหมากขึ้น จนกวาจะหายไป ดังนัน้ผมจึงคิดวาหากเราอยูใน

อุตสาหกรรม 2.0, 3.0 ก็จะไรประสิทธิภาพมาก และนัน่คือความเสี่ยง

Dr. Anil : ในวัฒนธรรมองคกรแบบเอเชียมันเป็นเรื่องยากมากที่จะไดรับความคิดเห็นกลับมาที่ผูบริหารระดับสูง คุณ

จะทําอยางไร คุณรูสึกจริง ๆ อยางไรตอสิ่งที่ผูคนพูดและคิด เพราะคุณคือผูถือหุนผูดูแลธุรกิจของครอบครัวในอนาค

ต

นายศุภชัย : สถาบันผูนําทําหน าที่ไดดีมาก เพราะพวกเขาทํางานในโครงการใหม พวกเขาทํางานในแนวหน า ดังนัน้

สิ่งที่เป็นความคิดเห็นของพวกเขาจะไปถึงประธานอาวุโสและซีอีโอ การวิจารณทัง้หมดของพวกเขากับสิ่งที่เรากําลัง

ทําอยูในความเป็นจริงเราตองเปิดใหพวกเขาวิพากษวิจารณ แมแตในสิ่งที่เรามีสวนรวมอยางลึกซึ้ง เราตองเปิดกวาง

สิ่งที่เราไดโคชไดสอนไปทัง้หมดกําลังจะกลับมา พวกเขาตองเรียนรูปัญหา เตรียมความพรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประการที่สองคือความเขาใจถึงความสําคัญของพนักงาน เราตองสรางเครื่องมือ ตอนน้ีเรา

กําลังใช CP Connect(อธิบาย-CP Connect คือ Application ในการสื่อสาร) เพื่อเชื่อมตอพนักงานตัง้แตระดับผู

จัดการลงไป เพื่อดูวาพวกเขาประเมินตัวเองอยางไร เจานายของพวกเขาประเมินพวกเขาอยางไร เป็นเหมือนใย

แมงมุม ในอีกดานหน่ึงคือประสิทธิภาพ ในอีกทางหน่ึงคือคุณคา ดังนัน้เราตองเห็นทัง้คู และจากนัน้เราสามารถเห็น

ไดวาแมกระทัง่วาเจานายของพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นที่ดีแกพนักงาน หรือเพียงแคตัดแปะ copy and paste

คุณจะเห็นถึงใยแมงมุมเป็นวิธีที่พวกเขาเห็นตัวเองนัน้แตกตางจากที่หัวหน าของพวกเขาเห็นพวกเขา และพวกเขา

ยังสามารถเห็นตัวเองกับเพื่อนรวมงาน เป็นมุมมอง 360 องศา ใยแมงมุมจะสะทอนไปที่ประสิทธิภาพการทํางาน จะ

สะทอนไปที่คุณคา เป็นวิธีที่เราสามารถพัฒนาคนที่ทําใหคนเรายอมรับขอเสนอแนะไดเร็วขึ้น

ดังนัน้จึงเกิดการไหลเวียนของขอมูล และเมื่อเราพูดถึงการปรับตัวเขาสูยุคดิจิตอลเรากําลังพูดถึงความเขาใจที่

ถองแทจากภายในสูภายนอก คุณตองการการปรับตัวที่ไมใชแคเพียงเปลี่ยนการใหบริการลูกคา หรือ เปลี่ยนมุมมอง



ดานออนไลน คุณตองเปลี่ยนตัง้แตภายในองคกรสูภายนอก หากตัวชี้วัดผลงานของคนในองคกรไมเปลี่ยนแปลงคุณ

จะคาดหวังวาคนในองคกรจะปรับเปลี่ยนไดอยางไร ถาคนในองคกรไมรูวาตัวเองกําลังขัดแยงกับวัตถุประสงค หรือ

กลยุทธของบริษทั (เพราะไมปรับเปลี่ยน) แลวพวกเขาจะสามารถมีสวนชวยสนับสนุนองคกรใหไปสูเป าหมายได

อยางไร และคงเป็นเรื่องยากที่จะทําใหพวกเขาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คือขัน้ตอนการ

เปลี่ยนแปลงสูดิจิตอลที่เรากําลังดําเนินการอยู และเราไดใชแพลตฟอรมดิจิทัลเหลาน้ีจริงในธุรกิจ คุณจะสามารถ

เห็นการทํางานจริงของทีมงานตาง ๆ เห็นไดวาทีมขายกําลังปฏิบัติงานกันไดดีเพียงไหน รวมถึงเห็นผลการวิเคราะห

ขอมูลตางๆ มากมาย ดังนัน้เมื่อคุณใหเครื่องมือตางๆ คุณสรางแพลตฟอรมดิจิตอล การเขาถึงเครื่องมือและ

แพลตฟอรม ใหแกทีมงานทุกคนทุกระดับ รวมทัง้ทักษะดานดิจิตอล ที่เราตองคํานึงถึงการพัฒนาทักษะใหม การ

ศึกษาเรียนรูใหมซึ่งเราตองสนับสนุนพวกเขาใหไปศึกษาเรียนรูในสถาบันที่ใช ดวยระบบการเรียนรูที่เหมาะสม และ

ทางเลือกในการเรียนรูที่พวกเขาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดซึ่งเรื่องน้ีตองใหเครดิตแกความทาทายในการ

เรียนรูสิ่งใหม ดวยเหตุน้ี สิ่งจูงใจ กระบวนการทํางาน และทางเลือกตาง ๆ ที่กลาวไวขางตนตองมีพรอม

เรื่องที่สองคือการสรางตัวแทนการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดของเราคือ

แผนกไอที แตวิธีที่เราทําในอดีตคือทุกเรื่องจะไปติดอยูที่คอขวดแผนกไอที มันไมถูกตองใชไหม? จากนัน้ (ในอดีต)

แผนกไอทีจะเริ่มพูดวา ‘แจงความตองการของผูใช (user) ของคุณมา’ และแผนกไอทีก็จะไมเคยเป็นสวนหน่ึงของ

ธุรกิจจริงพวกเขาเป็นเพียงแคระบบการสรางโรงงาน แตถาคุณกระจายสมาชิกทีมงานไอทีไปยังหนวยงานธุรกิจตาง

ๆ ขององคกร พวกเขาจะตองมีสวนรับผิดชอบในความสําเร็จของธุรกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูองคกรดิจิ

ตัลที่ประสบผลสําเร็จ เมื่อคุณมีเอเจนตการเปลี่ยนแปลงที่มีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ถูกตอง

แลวคุณตองฝึกอบรมพวกเขาใหพรอมกอนที่จะทําการจัดสรรพวกเขาไปยังหนวยธุรกิจตาง ๆ ในขณะเดียวกันคุณก็

รูวาคนรุนใหมที่เขามาในบริษทั พวกเขาเป็นผูมีความรูดานดิจิทัล พวกเขาเปิดกวางในการเรียนรู และพวกเขา

ตองการประสบความสําเร็จ พวกเขาคือผูหิวกระหายความสําเร็จ ผมเคยสัมภาษณนักวิทยาศาสตรดานขอมูล เขา

เป็นหน่ึงในคนที่เกงที่สุดของเรา เขาอายุเพียง 24 ปีเทานัน้ ผมถามเขาวาคุณจบการศึกษาจากที่ไหนเขาพูดวา ‘ผม

จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร’ ผมถามอีกวา ‘คุณมาทําอะไรที่น่ี เพื่อน ๆ ของคุณ

เป็นนักวิทยาศาสตรดานขอมูลกันทัง้นัน้’ เขาตอบวา ‘ไมครับ หลังจากเรียนจบผมรูวาผมจะหางานทําไมไดดวย

ปริญญาเดียว ผมจึงไปเรียนตอทางออนไลนและไดรับใบประกาศนียบัตรจากการเรียนผานออนไลน และผมก็ผาน

การสัมภาษณงานได’ หลังจากนัน้ 8 เดือนตอมาเขากลายเป็นหน่ึงในพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมเพราะเขามีความ

เขาใจอยางมาก และมีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงวิธีการใชขอมูลที่บริษทัมีอยูกับธุรกิจ ดังนัน้คนรุนใหมทุกคนที่

สามารถชวยปรับเปลี่ยนรูปโฉมองคกรของเราพวกเขาก็สามารถเป็นครูของคนรุนอาวุโสในองคกรได คนรุนอาวุโสมี

ประสบการณพวกเขาสามารถเป็นโคชที่ดีและใหกําลังใจคนรุนใหม แตพวกเขาตองการสงเสริมคนรุนใหมใหมีอํานาจ

ในการทํางาน เพราะพวกเขารูดีวาทําอยางไรจึงจะเป็น บริษทั 4.0 ที่ดีขึ้นได

คําถามจากผูชม : เมื่อเขาไปดูในการจัดอันดับบริษทัจดทะเบียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก และ บริษทัครอบครัวที่

ใหญที่สุดในโลก ดูเหมือนวาบริษทัครอบครัวที่ใหญที่สุดก็ยังมีขนาดเล็กกวาบริษทัจดทะเบียนอยางมาก คุณคิดวาใน



อนาคตเราสามารถสรางบริษทั ครอบครัวใหเป็นบริษทัที่ใหญที่สุดในโลกไดอยางไร บริษทัที่เป็นธุรกิจครอบครัวตอง

มีจิตวิญญาณอะไรที่ บริษทั จดทะเบียนไมมี

คุณศุภชัย : สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเรา มีอยู 3 ประการ ประการแรกคือความมัน่คง หรือ Security พนักงานทุกคน

สมาชิกทุกคนในครอบครัวเราตองการความปลอดภัย นัน่เป็นสาเหตุที่เราตองทํางานหนัก

ประการที่สอง เราตองการบรรลุความฝันและความปรารถนาของเรา ความฝันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ มันเป็นสิ่งที่ทําใหเรา

ไปไดไกล ทําใหเราไดเรียนรูและเปิดกวาง เพื่อดูโอกาสตาง ๆ ที่เขามา เราตองมีจุดแข็งที่แทจริง ที่จะทําใหเราเห็น

โอกาสนัน้และทําใหสําเร็จเป็นคนแรก เราตองเป็นผูบุกเบิกและใชความฝันสรางวิสัยทัศน แตแคความเชื่อและวิสัย

ทัศนอาจยังไมเพียงพอ ผมคิดวาหน่ึงในหลักสําคัญหรือหลักพื้นฐานสําหรับการรักษามัน่คงและวิสัยทัศนที่ยิ่งใหญ

คือคุณจะตองกาวไปใหถึงความรัก และCompassion (ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส หรือ ความเมตตา)

ดังนัน้ธุรกิจครอบครัวจึงกอเกิดมาจากคานิยมของครอบครัว คือความรักและ ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นหลักสําคัญ

ที่ป องกันไมใหธุรกิจครอบครัว หรือสมาชิกครอบครัวถูกทําลาย ความรักและความเห็นอกเห็นใจน้ีจะเป็นอาวุธที่สราง

แรงบันดาลใจใหคุณทําความฝันใหเป็นจริง คุณสามารถพูดไดเลยวา น่ีคือ Passion แตในที่สุดมันก็เกี่ยวกับความรัก

และความเห็นอกเห็นใจนาเอง เพราะเราใสใจในสิ่งที่เราทํานัน่เป็นเหตุผลวาทําไมเราถึงมี Passion เราบอกวาเรา

ตองการที่จะทํางานในสิ่งที่ทําใหเรามีความสุขมี passion แตหากวิสัยทัศนนัน้มีเพียงพอและมีความมุงมัน่ที่มากพอ

มันจะพาคุณไปสูเป าหมายเสมอ ไมวาคุณจะเป็น บริษทัมหาชน บริษทัจดทะเบียน หรือ บริษทัเอกชน ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ

ตัวคุณเองในฐานะผูนําเชนเดียวกับสมาชิกในครอบครัวของคุณ คุณอาจเห็นบริษทัจดทะเบียนที่มีผูนําที่มุงมัน่ แต

ไมมีพลังมากพอ และก็ยังตองการทําธุรกิจใหสําเร็จ ตองมองวาความทาทายไมใชภาระ ปัญหาไมใชภาระ แตตอง

เห็นใหไดวา ปัญหาคือโอกาส ปัญหานํามาซึ่งโอกาส คุณตองสรางชุดความคิดน้ีและสรางความคิดอานเหลาน้ี ดังนัน้

ไมวาจะเป็น บริษทัจดทะเบียนหรือ บริษทัครอบครัวก็สามารถทําใหมันกาวหน าไดอยูเสมอ นัน่คือสิ่งที่เราตองทําให

มีความกาวหน าตอไป
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